

4 Thái Bình

KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 12/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Ungng Chu Lưu, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Tham gia thảo luận, đại biểu Phạm Văn Tuấn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật còn hẹp, mới chỉ tập trung cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 18/NQ-TW mà chưa khắc phục được những hạn chế, vướng mắc trong việc tổ chức thực thi Luật trong thời gian qua như về tỷ lệ cơ cấu đại biểu Quốc hội chưa hợp lý; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Đoàn đại biểu, đại biểu Quốc hội, của Trường đoàn, Phó Trường đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương; về mối quan hệ giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với HĐND, UBND cùng cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương…;

Đề nghị giữ nguyên số lượng đại biểu Quốc hội không quá 500 người như hiện nay. Về cơ cấu đề nghị tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên

trách, giảm số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm công tác ở các cơ quan hành pháp và tư pháp, tăng hợp lý đại biểu Quốc hội là đại diện của các cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là 45% tổng số đại biểu Quốc hội. Chỉ có quốc định như vậy thì sẽ sớm đạt được mục tiêu hơn về nội dung của các dự án Luật trình Quốc hội.

Đề nghị bổ sung quy định cụ thể về địa vị pháp lý của Đoàn đại biểu Quốc hội, Trường đoàn và Phó Trường đoàn đại biểu Quốc hội. Trong đó, cần quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn đại biểu tại địa phương và các chức danh này đứng ở vị trí nào trong hệ thống chính trị tại địa phương cùng cấp. Hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương là nằm bắt tâm từ, nguyện vọng của cử tri, phản ánh các vấn

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY HÀ TĨNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 12/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh do đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn về trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện tích tụ ruộng đất gắn với phát triển kinh tế tập thể và doanh nghiệp; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và sắp xếp tổ chức bộ máy, tình hình biên chế. Tiếp và làm việc với đồng cơ các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu chào mừng đoàn công tác, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Chuyên

công tác trao đổi kinh nghiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh góp phần thể hiện rõ hơn tình cảm tốt đẹp và mối quan hệ gắn bó giữa hai tỉnh Thái Bình và Hà Tĩnh. Qua chuyến đi thực tế chiều ngày 11/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh hiểu rõ hơn một số ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình; phía tỉnh Thái Bình cũng nhận được nhiều góp ý, tư vấn từ phía tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn qua chuyến công tác, hai tỉnh Thái Bình và Hà Tĩnh sẽ trao đổi được nhiều kinh nghiệm nhất là trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; đồng thời thắt chặt hơn tình cảm gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao đổi một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tích tụ, tập trung ruộng

đé của địa phương đến Quốc hội; hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội hay Đoàn đại biểu Quốc hội là nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, phục vụ hoàn thiện thể chế, pháp luật. Do vậy, cần xác định Đoàn đại biểu Quốc hội là cơ quan, là “cánh tay nối dài” của Quốc hội tại địa phương; phải xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn đại biểu Quốc hội

trong việc giám sát chính quyền địa phương việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; về thực thi thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại địa phương. Quy định vị trí của Quốc hội và Văn phòng Ủy ban Chính phủ khi ban hành các nghị định, thông tư, hướng dẫn,... để thi hành các quy định của pháp luật phải cung cấp cho Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội để theo dõi, giám sát thực thi.

Cùng với đó cần bổ sung quy định về mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với HĐND, UBND cùng cấp trong việc triển khai nhiệm vụ trên địa bàn để giúp cho việc theo dõi, nắm bắt thông tin và giám sát việc thực thi chính sách pháp luật tại địa phương mình.

Trên cơ sở vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn đại biểu Quốc hội xác định quy

đất gắn với phát triển kinh tế tập thể và doanh nghiệp; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 17.409,28ha đất tích tụ, tập trung để sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với tiêu thụ nông sản; trong đó 6.631,28ha đất nông nghiệp được tập trung theo hình thức thuê đất, góp đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 10.778ha gieo trồng có hợp đồng liên kết. Có 236 hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thành viên với 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hầu hết các mô hình tích tụ, tập trung đều được đánh giá có hiệu quả hơn từ 1,5 - 2 lần so với sản xuất thông thường khi chưa được tích tụ tập trung.

Về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tình hình biên chế, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, đến nay, tỉnh đã giảm 1 tổ chức hành chính cấp tỉnh; 14 đơn vị cấp phòng và tương đương trực thuộc cơ, ngành; 13 phòng thuộc chi số; 263 đơn vị sự nghiệp công lập; 81 khoa, phòng, bộ phận

mở của văn phòng tham mưu, giúp việc; có thể tổ chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh hoặc nên tách riêng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội theo Nghị quyết số 1097 như hiện nay, song biên chế và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền cấp tỉnh quản lý, tạo điều kiện cho việc thu hút cán bộ về làm công tác này.

Về kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đề nghị do ngân sách trung ương bảo đảm; vì thực chất Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Ủy ban Chính phủ khi ban hành các nghị định, thông tư, hướng dẫn,... để thi hành các quy định của pháp luật phải cung cấp cho Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội để theo dõi, giám sát thực thi.

Về cơ cấu tổ chức của hội đồng, các Ủy ban của Quốc hội; đề nghị quy định cơ cấu gồm Chủ tịch/Chủ nhiệm, Phó Chủ tịch/Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Thường trực. Đồng thời giữ nguyên số lượng cấp phó và từng bước tăng số lượng ủy viên thường trực hơn so với hiện nay. Bởi vì Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội có tính đặc thù riêng với trách nhiệm là hoàn

thiện thể chế, pháp luật, yêu cầu đòi hỏi ngày càng lớn, công tác giám sát, công tác xây dựng luật ngày càng nhiều và đòi hỏi nâng cao chất lượng. Vì vậy không thể giảm số đại biểu chuyên trách hoặc khoán theo mặt bằng chung như các cơ quan khác.

Với những nội dung đề nghị như trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần phải tiến hành đánh giá, tổng kết, tổ chức các hội thảo lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật trong thời gian tới. Vì vậy, đại biểu đề nghị lùi thời điểm thông qua dự thảo Luật sang kỳ họp thứ chín và quy định Luật có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 1/1/2021. Đây cũng là thời điểm ban hành các văn bản hướng dẫn chuẩn bị các bước hiệp nghị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nếu đề thời điểm ngày 1/6/2021 thì các bước hiệp thương lựa chọn cơ cấu đại biểu cho khóa XV sẽ bị vướng mắc do vẫn thực hiện theo Luật cũ.

Trước đó, tại phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và chủ trương đầu tư dự án hỗ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh)

ruộng đất của tỉnh; cơ chế hỗ trợ trong thực hiện chương trình nước sạch nông thôn; kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo phương châm “5 tại chỗ”; vấn đề giải quyết nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đồng chí Lê Đình Sơn cũng trình những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí tin tưởng với nền tảng sẵn có và những cơ hội sắp mở ra tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục có những bước phát triển cao hơn nữa trong thời gian tới. Nhân dịp này, đồng chí gửi thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là một số kinh nghiệm trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tình giản biên chế, giải quyết một số vấn đề đặt ra trong sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Sau buổi làm việc, đoàn đã đến thăm dãy chuyển sản xuất của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình).

ĐÀO QUYÊN

ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác công an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN TÙNG

tỉnh ghi nhận kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo đã đạt được thời gian qua, chia sẻ những khó khăn với ngành. Đồng chí đề nghị ngành tăng cường quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của tỉnh liên quan đến giáo dục và đào tạo. Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định phù hợp với tình hình mới để tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục. Tăng cường quản lý nhà nước về giáo

các sở, ngành, địa phương liên quan đã tập trung thảo luận làm rõ hơn những thông tin liên quan đến công tác khảo sát, thu thập, xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh thống nhất với chủ trương tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các xã: Việt Thuận, Nam Bình, Đông Đô vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ địa phương trong thời gian tới. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành khảo sát, tìm kiếm; chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực,

Thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019

TỔNG KẾT PHONG TRÀO...

(*Tiếp theo trang 1*)

đồng thời chăm lo, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tích cực tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Qua đó, xuất hiện nhiều nhân tố mới, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cùng với công tác đổi mới giáo dục, trong năm học vừa qua, ngành Giáo dục cũng tích cực thực hiện nhiều phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các nhà trường, đặc biệt là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Với sự nỗ lực của ngành Giáo dục, trong năm học vừa qua có hơn 2.900 lượt tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và bằng khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua cho 6 tập thể; UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cấp học cho 6 tập thể và nhiều phần thưởng cao quý khác.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH Đóng điện thành công đường dây 110kV

Công ty Điện lực Thái Bình vừa tổ chức đóng điện an toàn và đi vào vận hành đường dây 110kV. Đường dây 110kV được thi công theo đúng thiết kế, đầu nối đúng quy trình yêu cầu kỹ thuật với chiều dài 17,01km từ trạm biến áp 220kV Thái Thụy đến trạm biến áp 110kV Tiên Hải. Việc đóng điện đường dây 110kV đi vào hoạt động sẽ góp phần cấp điện an toàn, ổn định, nâng cao chất lượng điện năng, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tiên Hải, một phần địa bàn huyện Kiến Xương và Thái Thụy. Đồng thời, tăng cường mức độ độ phong cấp điện và nâng cao chất lượng điện năng trong khu vực.

MANH THẮNG

Giao lưu câu lạc bộ tiếng Anh

Chiều ngày 12/11, Trường Tiểu học Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) tổ chức giao lưu câu lạc bộ tiếng Anh với chủ đề “Vi một môi trường xanh”.

Với mục đích góp phần phát triển kỹ năng nghe, nói, kỹ năng giao tiếp và khả năng tư duy cho học sinh, tạo không khí học tập ngoại ngữ sôi nổi, hào hứng, nhẹ nhàng, chương trình giao lưu có sự tham gia của 2 đội chơi đến từ 2 trường tiểu học Trần Lâm và Hoàng Diệu. Mỗi đội gồm 5 thành viên, trải qua 3 phần thi. Ở phần chào hỏi các đội đã giới thiệu về ngôi trường đang học, về tình cảm thầy cô, bạn bè và các thành viên trong đội. Phần thi kiến thức với 10 câu hỏi liên quan đến các hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT). Tại phần thi tài năng, mỗi đội mang đến buổi giao lưu một tiểu phẩm về việc chung tay BVMT sống, những việc nên hay không nên làm để BVMT. Trải qua 3 phần thi sôi nổi và kịch tính các đội chơi đã thể hiện rất tốt khả năng tư duy ngôn ngữ tiếng Anh về các nhiệm vụ và có nhiều ý tưởng hay góp phần BVMT sống sáng, xanh, sạch, đẹp.

Qua buổi giao lưu, các em học sinh được trải nghiệm, giao lưu và rèn luyện kỹ năng sống cần thiết, giúp các em học sinh tự tin, mạnh dạn khi giao tiếp bằng tiếng Anh; đồng thời khích lệ niềm say mê cho các em khi học tiếng Anh.

DỨC DŨNG

HUYỆN ĐOÀN ĐÔNG HƯNG Giúp dân làm đường giao thông

Sáng ngày 12/11, Huyện đoàn Đông Hưng đã tham gia tình nguyện mở rộng tuyến đường dân sinh tại thôn Từ, xã Hồng Việt (Đông Hưng).

Đoạn đường có chiều dài gần 3km. 65 đoàn viên cùng đại diện 100 hộ dân của thôn Từ đã tham gia vận chuyển vật liệu, xây kè hai bên đường, san lấp mặt bằng và đổ bê tông để mở rộng tuyến đường với chiều rộng 5,5m nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại. Dự kiến kinh phí xây dựng tuyến đường là 3,7 tỷ đồng, trong đó con em xa quê ủng hộ 3,5 tỷ đồng, mỗi người dân ủng hộ 10 ngày công và đóng góp 300.000 đồng/hộ.

Việc huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia làm đường nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc khó, góp phần chung tay xây dựng huyện nông thôn mới.

TRUNG HIẾU

6 vận động viên của Thái Bình tham dự Sea Games 30

Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 (Sea Games 30) diễn ra từ ngày 30/11/2019 tại Philippines thu hút gần 10.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 56 môn thể thao.

Trong danh sách đội tuyển quốc gia tham dự Sea Games 30, Thái Bình có 6 vận động viên gồm: Đinh Phương Hồng, Phạm Thị Khánh, Nguyễn Văn Việt (môn cầu lông); Phạm Trường An (môn karate); Bùi Trường Giang (môn wushu) và Tạ Thanh Huyền (môn đua thuyền). Đây là những vận động viên đã đạt thành tích cao tại các giải đấu trong và ngoài nước.

Việc góp mặt ở giải đấu lớn như Sea Games là niềm vinh dự không chỉ đối với các vận động viên khi có thêm cơ hội được thể hiện tài năng và tăng cường giao lưu, học hỏi mà còn là niềm tự hào đối với những người hâm mộ thể thao Thái Bình.

HOÀNG LÃNH

<p>TIN TRẢ THƯỞNG GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC BÁN TẠI THÁI BÌNH CHÚC MỪNG</p> <p>Quý khách hàng - trú quân tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã may mắn trúng thưởng 5 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc.</p> <p>Trị giá 2 tỷ, 60 triệu đồng Mở thưởng ngày 31 tháng 10 năm 2019 Số trúng thưởng: 89962 Đã lĩnh thưởng ngày 07 tháng 11 năm 2019</p> <p>Khách hàng đã ủng hộ Quỹ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình số tiền là 3 triệu đồng.</p> <p>CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH</p>
--

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG